

**BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN**

Số: **4141**/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc thực hiện công văn
số 7113/TCHQ-GSQL

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2021

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình.

Trả lời công văn số 773/HQQB-NV ngày 12/8/2021 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình về vướng mắc của Công ty CP Việt Center khi thực hiện công văn số 7113/TCHQ-GSQL, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc đăng ký tờ khai nhập khẩu

Hiện nay, Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan chưa hỗ trợ cho việc kê khai, tính thuế và thông quan hàng hoá trong trường hợp đăng ký tờ khai hải quan điện tử một lần để xuất nhập khẩu nhiều lần. Do đó, đối với vướng của Công ty CP Việt Center, yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình căn cứ nội dung hướng dẫn tại công văn số 7113/TCHQ-GSQL ngày 05/11/2020 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đăng ký tờ khai cho từng lần nhập khẩu theo đúng số lượng hàng hoá nhập khẩu thực tế được vận chuyển về cửa khẩu để làm thủ tục nhập khẩu hàng hoá. Cơ quan hải quan căn cứ thông tin khai báo, hồ sơ hải quan và thực tế hàng hoá được vận chuyển về cửa khẩu thực hiện giải quyết thủ tục hải quan, tính thuế và thu thuế đúng theo quy định của pháp luật.

2. Về việc sử dụng chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O)

Trường hợp toàn bộ hàng hoá theo hợp đồng mua bán có chung 01 hoá đơn và được cấp 01 C/O, doanh nghiệp đề nghị được sử dụng chung C/O cho nhiều tờ khai theo từng lần nhập khẩu hàng hoá giống hệt, Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình hướng dẫn doanh nghiệp nộp 01 bản chính văn bản đăng ký theo dõi trừ lùi C/O theo mẫu số 02/ĐNTL/GSQL Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư 38/2018/TT-BTC (nội dung liên quan đến kho ngoại quan doanh nghiệp không phải khai báo) và nộp 01 bản chính C/O cho Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai nhập khẩu lần đầu. Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai nhập khẩu lần đầu thực hiện tiếp nhận, kiểm tra C/O, lập Phiếu theo dõi trừ lùi theo mẫu số 03/TDTL/GSQL Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư 38/2018/TT-BTC, thực hiện theo dõi trừ lùi đối với lô hàng đã được cấp số tờ khai và giao cho doanh nghiệp kèm bản chụp C/O để làm thủ tục cho các lần nhập khẩu hàng hoá tiếp theo.

Việc tiếp nhận, kiểm tra, theo dõi trừ lùi C/O thực hiện tương tự quy định trừ lùi C/O cho từng lần nhập khẩu đối với hàng hoá nhập khẩu nhiều lần từ kho

ngoại quan vào nội địa quy định tại Điều 23 Thông tư 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.

Việc sử dụng C/O để làm thủ tục trong trường hợp nêu trên được thực hiện trong thời gian có hiệu lực của chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hoá. Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai có trách nhiệm kiểm tra, theo dõi, trừ lùi hàng hoá trên C/O và trên Phiếu theo dõi trừ lùi theo đúng quy định của pháp luật đảm bảo lượng hàng thực tế nhập khẩu phù hợp với lượng hàng được cấp trên C/O.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công ty CP Việt Center,
(Đ/c: Thôn Minh Sơn, xã Quảng Đông,
huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình)
- Lưu: VT, GSQL (3b).

**TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG**



Đào Duy Tám